



เฮ้อ!.. สวัสดิ์ค๊ะ กอนกายใจเสียยาว ด้วยความเสียดายที่บ่มี วันหยุดยาว ๆ Long Weekend อักแล้ว อดเที่ยวแล้วสิ แต่แม่บ่มีวันหยุดยาวก็ ยังมีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ให้เราไปเที่ยวกัน เที่ยวใกล้ ๆ ในประเทศเราเอง นี้แหละค๊ะ ยังมีที่ท่องเที่ยวสวย ๆ ใกล้ ๆ ให้เราไปเยี่ยมชมอีกเยอะแยะ

เค้าบอกว่า การแบ่งเวลาเที่ยวบ้าง ในแต่ละปี จะทำให้เราพบกับสิ่งแปลกใหม่ เป็นการเสริมสร้าง Inspiration ได้มีโอกาสรู้จักสถานที่ คน และบรรยากาศแปลก ๆ ใหม่ ๆ ได้เดิน (ทาง) ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวจะทำให้เราคลายเครียดโดยไม่รู้ตัว ที่สำคัญมาก ๆ อีกอย่างคือ ได้มีส่วนร่วมในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของบ้านเรานี้ก็ใหญ่ติดอันดับโลก เขียวนะคะ คนต่างชาติหลายคนอยากมาเมืองไทย มาดู ตึ่มด้ากับบรรยากาศของธรรมชาติ ซึ่งมีมากมายหลายแบบ สุดจะพรรณนา รัฐบาลไทยก็พยายามสนับสนุนโดยออกมาตรการด้านต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทำให้ก็คือ การสนับสนุนมาตรการด้านภาษีคะ ล่าสุดนี้ กระทรวงการคลัง ได้ออก กฎกระทรวงฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) ออกตาม ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้บางจังหวัด ซึ่งแต่เดิมเป็นแค่ทางผ่าน หรือยังไม่เป็นจุดหมายที่เด่นชัด ยังไม่ใช่ Destination ของใครหลายคน ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของจังหวัด เราเรียกกลุ่ม จังหวัดเหล่านี้ว่า “จังหวัดท่องเที่ยวรอง” ซึ่งมีอยู่ ประมาณ 55 จังหวัด ดูจากรายชื่อแล้ว บางจังหวัด ไม่น่าจะได้อยู่ในกลุ่ม “จังหวัดท่องเที่ยวรอง” เลย หลายจังหวัดเป็นเป้าหมายซึ่งต้องไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตทีเดียว เช่น จังหวัดน่าน ระนอง ยะลา ฯลฯ หลายจังหวัดอาจไม่เคยเป็นที่สนใจ ไม่เคยเป็นที่รู้จัก

# รู้มั๊ย.. เที่ยวไทย ได้รับ ยกเว้นภาษี:

เพื่อเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้ใช้ทรัพยากรที่มีค่า แบ่งให้บุคคลต่างถิ่น ได้มาเยี่ยมเยือน และลดรายจ่ายในการกินอยู่ และการพักผ่อน รัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับนี้ เพื่อสนับสนุน “โฮมสเตย์ไทย” ซึ่งหมายถึงสถานที่พักพิงชั่วคราว ซึ่งเจ้าของบ้านนำพื้นที่ ใช้สอยภายในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพัก และจัดให้มีบริการต่าง ๆ อำนวยความสะดวกสบาย ตามสมควร โดยเรียกค่าตอบแทนไม่มากนัก ถือเป็นประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม โดยมี “จำนวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักไม่เกิน 20 คน” และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีสาระสำคัญ คือ

- (1) เงินได้แก่ที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- (2) เงินได้แก่ที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับเดินทางท่องเที่ยวในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ร่วมกับท้องถิ่นในเขตจังหวัดอื่นซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- (3) เงินได้แก่ที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นค่าที่พักโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือเป็นค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยในจังหวัดท่องเที่ยวรองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

“เงินที่ได้รับยกเว้นตามนี้ ให้ได้รับยกเว้นตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ทั้งนี้ เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ท้ายสุดนี้ หากมีวันหยุดไม่มากนักในปีภาษีนี้ ขอเชิญชวนพวกเราคนไทยมาท่องเที่ยวเมืองไทยกันนะคะ นอกจากได้เที่ยวแล้วยังนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ด้วยค่ะ



โดย.. นางสาวน้ำทิพย์ รุ่งโรจน์ดี  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบัญชีภาษีอากร

